

รายงานผล
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มาส่วนร่วมแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อกิจกรรม/โครงการ : ประชุมคณะทำงานสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

๑ วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

๒ สถานที่ดำเนินการ : ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม

๓ ประเด็น/เรื่องในการมีส่วนร่วม

เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการบูรณาการ การดำเนินงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ทุกระดับ ข้อ ๑.๒ ฝึกอบรมอาสาสมัคร เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านโรคพิษสุนัขบ้า ให้มีประสิทธิภาพในทุกระดับ เพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากตำบลห้วยแอ่ง อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

๔ สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

๑. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง (นายก อบต.ห้วยแอ่ง , รองนายก ฯ , เลขานุการนายก ฯ) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ อบต.ห้วยแอ่ง , ผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแอ่ง , กำนันตำบลห้วยแอ่ง , ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน , แพทย์ประจำตำบลห้วยแอ่ง , สมาชิก อบต.ทุกหมู่บ้าน , เจ้าหน้าที่อาสาสมัครปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าตำบลห้วยแอ่ง และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รวม ๑๐๐ คน

๕ ผลการมีส่วนร่วม

เพื่อสนองพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทยรวมถึงสรรพชีวิตภายใต้ร่มพระบารมี ให้ได้รับความผาสุก เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้สุนัขและแมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะเป็นผลให้คนและสัตว์ปลอดภัย และไม่เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อบูรณาการการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนในรูปแบบของประชารัฐโดยความร่วมมือจากทั้ง ภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า อาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และบุคลากร อบต.ห้วยแอ่ง ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพื่อให้สุนัข -แมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับดำเนินงานตามโครงการและสำรองไว้ยามฉุกเฉิน

๖. ประมวลภาพกิจกรรม

